
  
Fjarfundur haldinn 1. apríl 2020, kl. 17:00.  

Mættir: Sverrir, Ólafur, Pétur, Margrét, Gréta og Snorri.  

1. Fjármál félagsins v. covid. Arion banki. Lelli.  

2. Hvernig er staðan eftir að samkomubanni lýkur, erum við tilbúin? Aðgerðir 

stjórnvalda.  

3. Skítamál. Tekjur. Heyra í Lilju.  

4. Starfsmannamál og rekstur, Lilja og Jóhanna skert starfshlutfall.  

a. Rafræn skilríki.  

b.  Þurfum að skoða með að fá bókara í verktöku. Ath. endurskoðanda til 

að fá upplýsingar um umfang verksins.  

c. Eigum við að fara að gera drög að því að ráða framkvæmdastjóra? 

Gera starfslýsingu og auglýsa? Góður tími til að ráða fólk.  

5. Önnur mál.  

Aðgerðarplan.  

Pétur og Lelli skrifa pistil inná heimasíðuna með stöðu mála.  

Margrét setur sig í samband við Garðabæ vegna rekstrarstyrks.  

Snorri leiðir vinnu vegna mótahalds þegar samkomubanni lýkur.  

Yfirdrátturinn. Lelli fer í það.  

Koma rekstrarhring af stað. Ath með Lilju.  

Pétur talar við Sæþór hjá Kópavogsbæ, vegna greiðslu á rekstrarstyrk.  

ÓK ritaði fundargerð.  
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Ekki fleira rætt og fundi slitið kl. 18:00
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